



Tennessee Department of Education Special Education Administrative Complaint Form

Office of General Counsel
Andrew Johnson Tower, 9th Floor
710 James Robertson Parkway
Nashville, Tennessee 37243

Gửi tất cả các đơn đã điền đầy đủ bằng email về văn phòng khu học chánh và về địa chỉ dispute.resolution@tn.gov.

Tên của Người khiếu nại ¹		Quan hệ với đứa trẻ	Email của Người khiếu nại
Địa chỉ Đường/Thành phố/Tiểu bang/Mã bưu điện		Số điện thoại Số vùng/số điện thoại Nhà Nơi làm việc Di động	
Tên của đứa trẻ	Ngày sinh của đứa trẻ tháng/ngày/năm	Tình trạng khuyết tật của đứa trẻ	
Địa chỉ của đứa trẻ (nếu không cùng địa chỉ với Người khiếu nại) Đường/Thành phố/Tiểu bang/Mã bưu *Nếu là trẻ em vô gia cư, xin cho biết thông tin liên diện lạc			
Hệ thống trường học		Trường đứa trẻ đang theo học	
Vui lòng đánh dấu cho biết (những) vi phạm bị cáo buộc đối với các quy định của chương trình giáo dục đặc biệt. Phải cung cấp tài liệu chứng minh mỗi vi phạm bị cáo buộc đã đánh dấu: <input type="checkbox"/> Không đánh giá/xác định vấn đề cần dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan <input type="checkbox"/> Không tuân theo đúng quy trình của ban phụ trách chương trình giáo dục cá nhân (IEP) <input type="checkbox"/> Không thực hiện các phương tiện thích nghi trong chương trình IEP <input type="checkbox"/> Không thực hiện các dịch vụ IEP <input type="checkbox"/> Không cung cấp chương trình IEP phù hợp để đáp ứng nhu cầu của học sinh <input type="checkbox"/> Không tuân theo các thủ tục tạm cho nghỉ học/đuổi học thích hợp đối với học sinh được xác định là khuyết tật <input type="checkbox"/> Không cung cấp quyền xem xét/kiểm tra hồ sơ giáo dục <input type="checkbox"/> Không cứu xét yêu cầu đánh giá giáo dục độc lập (IEE) <input type="checkbox"/> Không đánh giá lại toàn diện <input type="checkbox"/> Không cho phép phụ huynh tham gia các quyết định về giáo dục <input type="checkbox"/> Kèm chế con em tôi không đúng cách <input type="checkbox"/> Cách ly con em tôi không đúng cách <input type="checkbox"/> Lý do khác _____			

¹Nếu người nộp đơn khiếu nại không phải là cha, mẹ của học sinh thì đơn khiếu nại này phải có kèm theo giấy đồng ý chấp thuận cho phép TDOE tiết lộ thông tin. Vui lòng liên lạc với TDOE để lấy đơn đồng ý chấp thuận.

Đơn Khiếu nại hành chính về chương trình giáo dục đặc biệt của Bộ Giáo dục Tennessee, trang 2

Mô tả vấn đề, gồm cả mọi sự việc và ngày xảy ra liên quan đến tất cả những vi phạm đánh dấu trong trang 1. Khiếu nại phải cáo buộc một vi phạm nào đó xảy ra không quá một năm, tính theo lịch, trước ngày TDOE nhận được khiếu nại này. Đính kèm các tài liệu chứng minh cho (những) cáo buộc của quý vị dưới hình thức tập tin gửi kèm theo với đơn này. TDOE sẽ bác bỏ một cáo buộc nào đó, hoặc nếu phù hợp, cả đơn khiếu nại, khi cáo buộc đó, khi xem xét tổng quát hoặc chi tiết, không nêu lên được hành động vi phạm một đạo luật giáo dục đặc biệt nào. Nếu có gửi kèm tập tin ghi âm hoặc ghi hình có ghi ngày tháng, cần phải xác định rõ thời điểm ngay thông tin chứng minh nằm trong tập tin ghi âm hoặc ghi hình này:

Đơn Khiếu nại hành chính về chương trình giáo dục đặc biệt của Bộ Giáo dục Tennessee, trang 3

Ghi tên tất cả những người, nếu có, mà quý vị đã liên lạc để giải quyết khiếu nại này, cùng với giải pháp của họ đối với yêu cầu của quý vị:

Đề nghị giải pháp biết được và hiện hữu cho vấn đề.²

Khi ký tên dưới đây, quý vị xác định rằng quý vị muốn TDOE điều tra khiếu nại của quý vị và báo cho quý vị biết kết quả điều tra. Quý vị hiểu rằng quý vị có thể được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu chứng minh. Quý vị cũng hiểu rằng TDOE có sáu mươi (60) ngày, kể từ khi nhận được khiếu nại, để hoàn tất cuộc điều tra.

Người khiếu nại ký tên (Bắt buộc phải điền những ô có chữ in đậm)

**Ngày ký
(tháng/ngày/năm)**

²**THỦ TỤC HÒA GIẢI** được cung cấp miễn phí cho cha mẹ, phụ huynh và nhân viên nhà trường. Nên áp dụng thủ tục hòa giải và thủ tục này có thể có lợi cho trường hợp của quý vị. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng thủ tục hòa giải là chỉ một phương pháp tự nguyện để giải quyết tranh chấp. Cả hai bên phải đồng ý áp dụng thủ tục hòa giải để giải quyết các vấn đề trước khi bắt đầu tiến trình hòa giải. Nhấp vào [ĐÂY](#) để biết thêm thông tin về hòa giải.

Các giải pháp đề nghị được đưa ra một phần là để giúp người khiếu nại và khu học chánh đi đến giải pháp sớm cho khiếu nại. Tất cả những phương pháp giải quyết có thể mang ra áp dụng liên quan đến khiếu nại đều thuộc quyền quyết định của TDOE. Một số giải pháp đề nghị, như kỷ luật hoặc sa thải nhân viên nhà trường, không thuộc thẩm quyền của TDOE.

Thông Tin Bắt Buộc: Trường **in đậm** trên mẫu đơn khiếu nại cho biết thông tin bắt buộc. Các mẫu đơn khiếu nại phải bao gồm xác nhận rằng cơ quan công quyền đã vi phạm yêu cầu của luật giáo dục đặc biệt; và những sự thật làm cơ sở cho tuyên bố đó; chữ ký và thông tin liên lạc của người khiếu nại; nếu cáo buộc vi phạm liên quan tới một đứa trẻ cụ thể - tên và địa chỉ của trẻ, tên trường mà trẻ đang theo học, mô tả bản chất của vấn đề, bao gồm các dữ kiện liên quan đến vấn đề và đề xuất giải pháp cho vấn đề. Nếu đơn khiếu nại được nộp thay mặt cho một đứa trẻ vô gia cư, hãy cung cấp thông tin liên lạc có sẵn của trẻ và tên trường mà trẻ đang theo học. Lưu ý: Khiếu nại phải cáo buộc hành vi vi phạm xảy ra không quá một năm trước ngày nộp đơn khiếu nại. Bên nộp đơn khiếu nại phải chuyển một bản sao đơn khiếu nại đến cơ quan công quyền đang phục vụ trẻ vào cùng thời điểm nộp đơn khiếu nại lên tiểu bang.